

# PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

VƯƠNG XUÂN HIỆP\*

*Trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân. Người nhắc nhở: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”<sup>(1)</sup>. Cho đến nay, tư tưởng của Người về chống chủ nghĩa cá nhân vẫn còn nguyên giá trị và mang tính cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.*

**Những hạn chế, tiêu cực do chủ nghĩa cá nhân sinh ra đối với cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay**

Cán bộ, đảng viên luôn có vai trò quan trọng, tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn nhủ rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư thì mới có thể giữ được Đảng trong sạch, vững mạnh. Lời giáo huấn của Người cho thấy, cán bộ, đảng viên trong điều kiện thực tiễn luôn tiếp xúc với môi trường đầy thử thách, nhiều cám dỗ. Rất nhiều lợi ích vật chất có thể che mắt, làm nhụt ý chí chiến đấu, làm mất đi bản chất cách mạng, đạo đức trong sáng của người cán bộ, đảng viên.

Chủ nghĩa cá nhân là gốc của mọi căn bệnh với những biểu hiện phức tạp, đa dạng, như tham nhũng, thoái hóa, biến

chất, tham ô, ăn cắp, móc ngoặc, ăn hối lộ, trù dập người tốt, bao che kẻ xấu,... Không ít cán bộ không giữ được lập trường, bản lĩnh chính trị, dẫn đến suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cấu kết tạo “sân sau”, “lợi ích nhóm”, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số lượng cán bộ, đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật đảng, xử lý hình sự trong những năm gần đây cho thấy, sự nghiêm minh của kỷ luật đảng đang được thực thi. Những mặt tích cực trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã được phát huy; đồng thời, thực tế cũng cho thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh chủ nghĩa cá nhân đã ăn sâu trong nội bộ Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân

\* Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 672

dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược có uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, không ít cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và bị xử lý theo pháp luật. Dẫn theo Công văn số 2337-CV/UBKTTW, ngày 5-1-2018, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ khóa IX, X, XI và hai năm đầu nhiệm kỳ khóa XII có 70.174 cấp ủy viên các cấp bị xử lý kỷ luật trong tổng số 234.575 đảng viên bị xử lý kỷ luật (chiếm 30%). Cụ thể là: Khóa IX có 22.412/75.517 (chiếm 29,68%), khóa X có 25.469/76.135 (chiếm 33,45%), khóa XI có 16.259/56.572 (chiếm 28,74%), hai năm đầu nhiệm kỳ khóa XII có 6.034/26.351 (chiếm 22,9%). Trong đó có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức<sup>(2)</sup>. Thống kê cho thấy, số lượng cán bộ, đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật có xu hướng gia tăng theo từng kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ khóa X, kỷ luật 1.791 tổ chức đảng (tăng 44%) và 76.135 đảng viên (tăng 1% so với nhiệm kỳ IX). Nhiệm kỳ khóa XI, kỷ luật 1.389 tổ chức đảng (giảm 22,45%) và 56.572 đảng viên (tăng 0,82% so với nhiệm kỳ khóa X). Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 81 tổ chức và hơn 6.000 đảng viên bị kỷ luật; trong đó, đã thi hành kỷ luật với 7 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý<sup>(3)</sup>. Công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá đảng viên cũng phát hiện ra rất nhiều sai phạm và đã có những biện pháp xử lý kịp thời và đem lại kết quả cao. Theo thống kê, đến hết năm 2013, “qua thẩm tra, xác minh, đã kiến nghị không kết nạp vào Đảng 5.195 trường hợp; không cơ cấu vào cấp ủy 1.805 trường hợp; không bố trí làm cán bộ

chủ chốt trong các cơ quan trọng yếu, cơ mật 1.012 trường hợp; không bố trí chức vụ cao hơn 317 trường hợp; xóa tên đảng viên 1.051 trường hợp và đưa ra khỏi Đảng 490 trường hợp”<sup>(4)</sup>. Gần đây, ngày 25-7-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp lần thứ 18 của Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Ban Chi đạo đã xử lý dứt điểm 6 vụ án, bổ sung 1 vụ án; khởi tố mới 13 vụ án/16 bị can; phục hồi điều tra 3 vụ án/5 bị can; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 55 bị can trong 11 vụ án; kết thúc điều tra 11 vụ án/63 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/44 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/27 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/47 bị cáo. Đáng chú ý, Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiên quyết tập trung điều tra và làm rõ, hoàn thành xét xử một số vụ án nghiêm trọng, có thể nói là đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, như vụ án Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân; Tổng Công ty viễn thông Mobifone; Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Bên cạnh đó, Ban Chi đạo cũng đã tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý dứt điểm và đưa ra hướng giải quyết với các vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Công ty Gang thép Thái Nguyên; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)...

(2), (3), (4) Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng: *Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 29, 96, 88

Trong các vị trí, môi trường làm việc của cán bộ, đảng viên thì khối các doanh nghiệp có vốn nhà nước là môi trường dễ bị chi phối và tác động. Theo thống kê báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, từ năm 2007 đến năm 2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 1.715 cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng và chính quyền, trong đó có 181 người bị xử lý bằng pháp luật<sup>(5)</sup>. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ tính trong 3 năm (2012 - 2014), toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên ở các cấp và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác. Sau 4 năm quán triệt kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số lượng cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật nghiêm minh đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm; đồng thời, siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng đã ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch dần nội bộ Đảng, tạo niềm tin lớn đối với nhân dân.

Trong những năm gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị trong công tác đấu tranh chống tiêu cực trong Đảng, đã tạo xu hướng tích cực trong việc nhìn

nhận, đánh giá vai trò của Đảng đối với công tác cán bộ trong Đảng và trước quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Theo Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội (Báo cáo số 07 ngày 1-8-2017) của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương: 27% cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương trở lên được hỏi cho rằng ở cơ quan địa phương, đơn vị mình cũng có hiện tượng cán bộ có học hàm, học vị (thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư) nhưng không làm được việc, tăng 13% so với điều tra dư luận vào tháng 3-2013<sup>(6)</sup>. Bên cạnh đó, ở không ít nơi số lượng cán bộ được quy hoạch nhiều, nhưng lựa chọn nhân sự để giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vẫn khó khăn. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy tội,... còn xảy ra khá phổ biến ở các cấp, các ngành, nhưng chậm được ngăn chặn và đẩy lùi. Theo điều tra, nạn chạy chức, chạy quyền đã trở thành vấn nạn xếp thứ hai trong 9 vấn nạn mà nhân dân bức xúc trong năm 2017, chỉ sau nạn tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”<sup>(8)</sup>.

Kết quả báo cáo tại phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 25-7-2020 đã nêu ra: Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 8.883 vụ/14.984 bị can, truy tố 7.346 vụ/14.247 bị can, xét xử sơ thẩm 6.934 vụ/13.287 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Những vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đã xử

(5), (6), (7), (8) Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng: *Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII*, Sđd, tr. 52, 56, 67, 31 - 32

lý 127 vụ án, 92 vụ việc, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 64 vụ án/ 600 bị cáo; trong đó có 16 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự (sáu nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, bốn nguyên Bộ trưởng). Thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý gần 477 nghìn tỷ đồng, hơn 8.600 ha đất, kiến nghị xử lý hơn 8.700 tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 647 đối tượng<sup>(9)</sup>.

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành vấn đề nóng trong suốt 2 khóa Đại hội Đảng gần đây. Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” đến Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “*Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” cho thấy, công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã đạt được kết quả đáng mừng. Những vụ án lớn mà nhân dân cho rằng ở trong “vùng cấm” nhưng vẫn được đưa ra xét xử, điển hình như vụ án Dương Chí Dũng; vụ án Vũ Quốc Hào; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Giang Kim Đạt; vụ án Hứa Thị Phấn; vụ án Trịnh Xuân Thanh; vụ án Đinh La Thăng; vụ án Phan Văn Anh Vũ; vụ án Đinh Ngọc Hệ; vụ án Tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Phú Thọ... Sự quyết liệt đó càng khẳng định sự

ng nghiêm minh, bình đẳng trước kỷ cương của Đảng, trước pháp luật, cho dù những cán bộ, đảng viên đó có ở vị trí cao như thế nào hay ở cương vị lớn ra sao. Với đảng viên có vi phạm thì đều bị xử lý bình đẳng trước kỷ luật và Điều lệ Đảng, với công dân thì đều thực thi công bằng theo Hiến pháp và pháp luật.

Là hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu các chi bộ, tổ chức đảng phải luôn luôn trong sạch, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, không để sự gian dối có thể tồn tại và lây lan. Nguyên tắc “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm” trong xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm chính là tiêu chí quan trọng, quyết định cho công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân đạt hiệu quả cao nhất nhằm khôi phục kỷ cương, duy trì kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và sau này.

### **Các giải pháp cần thực hiện trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thời gian tới**

Trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên xuống cấp về đạo đức, lối sống, làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân, trở thành nguy cơ lớn đối với Đảng, đối với chế độ. Để bảo đảm công tác xây dựng,

(9) <http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Nguyen-Phu-Trong-chu-tri-Phien-hop-Ban-Chi-dao-Trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung/401858.vgp>, ngày 25-7-2020

chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả tốt, đặc biệt là công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, cần nghiêm túc thực hiện một số giải pháp sau:

*Một là, nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.*

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu phát triển cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy và học tập lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học, tránh việc học tập lý luận chính trị cho có, qua loa, chiếu lệ. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải tập trung, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá làm rõ những hạn chế chậm được khắc phục, tìm ra nguyên nhân gây trở ngại trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và các nguyên tắc về xây dựng Đảng.

*Hai là, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.*

Tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm loại

bỏ các cơ chế, chính sách lạc hậu; rà soát, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước, cần chú trọng theo hướng đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyet - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế,...

Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy nhanh, hoàn thiện việc cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; đồng thời, chống đặc quyền, đặc lợi; gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tạo động lực cho cán bộ phát huy hết năng lực cá nhân phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.

*Ba là, nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng.*

Phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong

Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phản từ cơ hội, bất mãn chính trị.

Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

*Bốn là, nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.*

Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ. Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ, công chức; hàng năm cần có báo cáo kết quả thực hiện của cán bộ thuộc cấp ủy quản lý trong việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; loại trừ khả năng đề cử cán bộ và người thân của cán bộ lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gây xôn xao dư luận.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường

trực về phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân quan tâm.

Hoàn thiện Quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người câu kết với nhau, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

*Năm là, nhóm giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.*

Định kỳ tổ chức đề nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thể chính trị - xã hội. Khẩn trương ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp; trong đó, có cơ chế

giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải theo đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. □